



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล การจัดกิจกรรม)
ฉบับที่ ๑๖

ตามที่ปรากฏว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ในปัจจุบันมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล การจัดกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑. ให้จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

(๑) กรณีที่มีการวัดและประเมินผลการเรียนในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่น เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างที่มีการเรียนการสอน

(๒) ในกรณีการออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษาของนักศึกษาอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ประธานสาขาหรือประธานหลักสูตร พิจารณาให้นักศึกษาเปลี่ยนย้ายสถานที่ออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษาไปยังสถานที่อื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ

๒. ให้หลีกเลี่ยง ชะลอ หรืองดการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่มีการรวมตัวของนักศึกษา บุคลากร หรือกลุ่มคน โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ

ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกิจกรรมนั้น ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการจัดกิจกรรมต้องผ่านความเห็นชอบของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในสายงานนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร